

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: "Khi cần cầu nguyện, các con đừng nghĩ như người đời, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nể sợ Cha trên đời, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người khác thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người khác, thì Cha các con cũng không tha thứ lỗi lầm cho các con".

Suy Niệm 1: Kinh Lời Cha

Kinh Lời Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu dạy ra, là kinh được Giáo Hội dạy cho mọi người trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện.

Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa Cha để sống và hoạt động tông đồ được tốt, khi cầu nguyện như thế, chúng ta cầu nguyện như Chúa Giêsu và như chính Lời cầu nguyện của Ngài. Có một điểm mà Chúa Giêsu cần dạy là trong khi cầu nguyện đừng có thái độ thuyết phục Thiên Chúa theo ý muốn của mình bằng những lời khéo léo dài dòng như những người ngoại giáo đối với các thần minh của họ. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng làm như thế, bởi vì "Cha các con đã biết rõ các con cần gì, trước khi các con cầu xin". Nói khác đi, khi cầu nguyện, chúng ta chỉ cần đứng khiêm tốn nhìn nhận mình hèn mọn thiều thiếu, và chắc chắn rằng con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, rất cần được trợ giúp và thông tin. Thiên Chúa chúng ta không cần phải cầu xin gì cho chúng ta, mà còn dạy dỗ, còn ban cho chúng ta những gì chúng ta không xin.

Kinh Lời Cha là kiêu mầu cho tất cả việc của chúng ta.

Theo thánh Luca, Kinh Lời Cha có 5 lời nguyện, trong khi đó Phúc Âm Matthêu có 7 lời nguyện: 3 lời cầu nguyện tiên nói về Thiên Chúa, Đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha: Cha chúng con ở trên trời, sau đó chúng ta xin cho Danh Thánh Cha được hiển vinh, nước Cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần hai, có 4 lời nguyện: xin lương thực hằng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và cha ăn nuôi hồn, tức là Lời Chúa và Mình Chúa; xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhờ đó được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ cho mọi người; xin ơn kiên trì để vượt thắng cám dỗ hằng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sự công bố của tà thần ma quỷ mà chúng ta xa lìa Chúa; xin ơn thoát khỏi mọi sự dè dặt có thể phạm ngạo Thiên Chúa và phạm tội tha nhân mỗi ngày trong đời sống chúng ta.

Chúng ta hãy đọc quy tắc không bao giờ bỏ được Kinh quan trọng và hiểu nghiêm túc này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta.

(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')